



# JEFFERSON PARISH SCHOOLS TECHNOLOGY USE AGREEMENT

Dr. James Gray  
Superintendent  
Ajit "AJ" Pethe  
Chief of Schools

## SỰ THỎA THUẬN TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CỦA QUẬN JEFFERSON

Tại các Trường quận Jefferson, chúng tôi cam kết cung cấp cho học sinh quyền truy cập vào các nguồn công nghệ của Học khu cho các mục đích giáo dục

### Sự thỏa thuận:

- Dịch vụ này có sẵn cho các học sinh hiện đang theo học tại một trường của quận Jefferson.
- Phụ huynh / Giám hộ phải cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ khi lấy thiết bị điện tử.
- Phụ huynh / Giám hộ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiết bị nào bị hư hỏng, mất mát, bị đánh cắp hoặc không được trả lại.

### Học sinh/Phụ huynh chọn sử dụng các thiết bị điện tử phải tuân theo các Điều luật và Điều kiện sau:

- Việc sử dụng thiết bị điện tử được phép chỉ nhằm mục đích duy nhất là đáp ứng các yêu cầu của khóa học.
- Việc sử dụng các thiết bị và phương tiện điện tử của Học khu, bao gồm như:
- [Internet Use Policy](#), and [Virtual Discipline Policy](#).
- Không được thay đổi cấu hình của thiết bị phần cứng và tất cả phần mềm đi kèm, cũng như không được sao chép phần mềm vào hoặc từ máy tính, hoặc cài đặt trên máy tính mà không được phép.
- Phụ huynh/ Giám hộ chấp nhận trách nhiệm tài chính đối với chi phí liên quan đến thiệt hại do hành động có chủ đích hoặc sơ suất nghiêm trọng. Tất cả các thiết bị điện tử cho mượn và các phụ kiện liên quan phải được trả lại trước ngày cuối cùng của năm học, nếu bạn rời Học khu trước ngày học cuối cùng, hoặc theo chỉ dẫn của ban giám hiệu. Nếu không trả lại thiết bị, trong điều kiện đã nhận, sẽ dẫn đến nghĩa vụ tài chính cho người dùng đã đăng ký. Học khu sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý nếu nghĩa vụ tài chính được bỏ qua. Bất kỳ tài sản quận nào không được trả lại sẽ được báo cáo là bị mất cắp cho Văn phòng Cảnh sát.

Tôi hiểu rằng học sinh của tôi sẽ được cung cấp một thiết bị điện tử với các phụ kiện để hỗ trợ các yêu cầu trong trường học và hoặc khóa học ảo. Ngoài ra, tôi hiểu rằng các thiết bị điện tử và phụ kiện có thể được gửi về nhà trong trường hợp trường đóng cửa, nơi yêu cầu học tập từ xa. Thông tin chi tiết về các thiết bị được chỉ định hiện có tại trường và có thể tìm thấy trên tài khoản JCampus của học sinh.

Chữ ký của tôi bên dưới cho biết rằng tôi đã đọc và đồng ý tuân theo Chính sách sử dụng được chấp nhận, Chính sách công dân kỹ thuật số có trách nhiệm và Chính sách kỷ luật ảo và hơn nữa, tôi hiểu rằng việc vi phạm Thỏa thuận này hoặc các chính sách này có thể dẫn đến việc thu hồi các đặc quyền của người cho mượn và / hoặc biện pháp kỷ luật của trường mà học sinh đang theo học.

Tên trường học: \_\_\_\_\_ Ngày: \_\_\_\_\_

Tên học sinh: \_\_\_\_\_ Số ID của học sinh: \_\_\_\_\_

Phụ huynh (viết hoa): \_\_\_\_\_

Email Address: \_\_\_\_\_

Địa chỉ hiện tại: \_\_\_\_\_

Địa chỉ tạm thời (nếu có): \_\_\_\_\_

Số điện thoại: \_\_\_\_\_ Số điện thoại thường dùng: \_\_\_\_\_

Tôi đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc chăm sóc và sử dụng đúng cách các thiết bị và phụ kiện điện tử như được mô tả trong thỏa thuận này. Tôi hiểu và đồng ý rằng tôi nhận trách nhiệm về việc sử dụng hợp lý và bảo quản tài sản của Hội đồng Nhà trường. Hơn nữa, tôi hiểu và đồng ý rằng nếu không có các tình tiết giảm nhẹ, tôi có thể phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoặc một phần giá trị như được liệt kê dưới đây trong Biểu chi phí thiết bị. Quận không thu phí thay linh kiện như màn hình, bàn phím. Nếu một thiết bị bị hư hỏng, hãy tham khảo Biểu phí để biết chi phí phù hợp. Khoản phí phải trả là để trang trải chi phí mua thiết bị thay thế

Học khu sẽ giữ quyền sở hữu tất cả các thiết bị ngay cả khi phụ huynh/người giám hộ đã thanh toán toàn bộ chi phí. Không có thiết bị nào có thể được trao cho học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ trong bất kỳ trường hợp nào.

Revised March 14, 2023

LỆ PHÍ	
Chromebook or Laptop – Includes Power Adapter/Charger	\$400.00
IPad	\$400.00
Mouse:	\$14.00
Power Adapter/Charger	\$40.00
Divide Protective Sleeve:	\$22.00
Hotspot – Includes Power Adapter/Charger:	\$60.00
Hotspot Power Adapter/Charger	\$10.00
13-inch MacBook Air Laptop	\$1,820.00

Học sinh ký tên: \_\_\_\_\_

Phụ huynh/Giám hộ ký tên: \_\_\_\_\_

Ngày: \_\_\_\_\_

**Authorized Personnel:**

Approved By (print): \_\_\_\_\_

Approved By (signature): \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_